



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๕๑๐๐๕/ว๐๓๔ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรื จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา
เลขที่ ๙๔๕๕
วันที่ 9 ต.ค. 2562
เวลา 14.47 น.

จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรืจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด คือ ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) การพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำยางพาราไปใช้เป็น ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกส่วนราชการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมดังกล่าว โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดมาตรการในการส่งเสริมการใช้อยางพาราในภาพรวม รวมถึง มาตรการการคลังเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการใช้อยางพาราเพิ่มขึ้นและสร้างสมดุลของราคายางพาราให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และ ๒) การพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์ทางการตลาดแก่เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจำเป็น และเหมาะสมดังกล่าว โดยให้นำผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา ด้วย และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรื เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการดังกล่าว ดังความละเอียดหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๑๗๒/ว๔๕๓๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ส่วนราชการในสังกัด พิจารณานำข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรืข้างต้นไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการและเป็นแนวทางในการบริหาร ราชการให้เกิดประสิทธิภาพในขั้นตอนการปฏิบัติโดยยึดถือกฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องเป็น หลัก สำหรับสถานศึกษาในสังกัด ขอให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อ ไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายวิชาญ อวยเสถียรวิชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

<input type="checkbox"/>	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
<input checked="" type="checkbox"/>	เพื่อโปรดทราบและเห็นควรถือปฏิบัติ
<input type="checkbox"/>	เพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรดำเนินการ
<input checked="" type="checkbox"/>	ข้อเสนอแนะควรตั้งงบประมาณ

ในวงในวงถัดลงของวันที่ ๑๒

<input type="checkbox"/>	พิจารณา/สั่งการ
<input type="checkbox"/>	ทราบและถือปฏิบัติ
<input type="checkbox"/>	ทราบและดำเนินการ
<input checked="" type="checkbox"/>	แจ้งให้ดำเนินการตามข้อเสนอ
<input type="checkbox"/>	สำเนาเพิ่มเติม

นางสาวจิตยา โคตรพันธ์

นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น รักษาการนายก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๓
๙ ต.ค. ๖๒



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนผ.) โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ มท. ๕๐๔๘๒
ที่ มท ๐๒๑๑.๒/๑๔๕๔๙ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง คือ ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์ทางการตลาดแก่เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมดังกล่าว โดยให้นำผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้กรมการปกครองดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และสำเนารายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก www.ppb.moi.go.th ของสำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Banner “ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
ด้านเศรษฐกิจ	๑. การพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำยางพาราไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำยางพาราไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง พิจารณากำหนดมาตรการในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาพรวม รวมถึงมาตรการการคลังเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นและสร้างสมดุลของราคายางพาราให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป	สถ./จังหวัด ทุกจังหวัด	ให้ สถ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว	ให้ สถ. สำเนา รายงาน ผลการ ดำเนินงาน ให้ มท. ทราบ
	๒. การพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์ทางการตลาดแก่เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์ทางการตลาดแก่เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยให้นำผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป	ปค./สถ./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ สนผ.สป. (กคพ.)	ให้ ปค. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว	ให้ ปค. สำเนา รายงาน ผลการ ดำเนินงาน ให้ มท. ทราบ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สื่อสาร สป. ๕๐๔๘๒



บันทึกข้อความ

เลขที่ 3457
วันที่ 9 ต.ค. 2562
15-44

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร.๐๔ ๕๘๑๔ ๖๗๗

ที่ ศก ๕๑๐๒๙/ว ๕๑๕ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรับโอนข้าราชการครูสังกัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีคำสั่งรับโอนข้าราชการครูสังกัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เพื่อไปตรวจและเห็นควรถือปฏิบัติ

เพื่อไปตรวจและเห็นควรดำเนินการ

ข้อเสนอให้ นางสาวจิตฤตา ไตรพันธ์

ทศ-อิมไพวงษ์ตั้งใหม่

เรื่อง มติ กศจ.ศรีสะเกษ
๓๐๒๒

วท
๙ ต.ค. ๖๒

ซึ่งพิจารณา/สั่งการ

ทราบและถือปฏิบัติ

ทราบและดำเนินการ

แจ้งให้ดำเนินการตามที่เสนอ

สั่งการเพิ่มเติม

น

นางสาวจิตฤตา ไตรพันธ์

นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น รักษาการนาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ๒๓๐๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง รับโอนข้าราชการครูสังกัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โอนมาดำรงตำแหน่งครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๘๑ และข้อ ๑๘๓ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงรับโอนข้าราชการครูสังกัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีรายละเอียดการรับโอนเข้ารายการครูสังกัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 11603 / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	ชื่อ - สกุล	วุฒิ / วิชาเอก	ตำแหน่งส่วนราชการเดิม				ตำแหน่งส่วนราชการใหม่				ตั้งแต่ วันที่	หมายเหตุ			
			ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	อันดับ	เงินเดือน	เงินวิทยฐานะ	เงิน	เงินเดือน	วิทยฐานะ			เงินค่าตอบแทน รายเดือน		
๑	นายกิตติศักดิ์ วงศ์พิทักษ์	ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ	ชมร.สค.๓๐ (ป)	ครู วิทยฐานะ - ร.ร.สุเทพราษฎร์ทองคัน สำนักงานเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	คศ.๑	๒๒,๔๕๐	-	-	ครู วิทยฐานะ - ร.ร.โพธิ์รังสิตวิทยา อบจ.ศรีสะเกษ	คศ.๑	๒๒,๔๕๐	-	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	- ให้ได้รับ อัตราเงินเดือน ในตำแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้ง

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวชนิดาภา พันธุ์ศรี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รับรองถูกต้อง



(นางสาวธัมพัทธ์ บุษบงค์)
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง